

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	ค
บทคัดย่อภาษาไทย	ง
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	ฉ
สารบัญตาราง	ณ
บทที่ 1 บทนำ	1
หลักการและเหตุผล	1
วัตถุประสงค์	2
ประโยชน์ที่ได้รับ	2
นิยามศัพท์	3
บทที่ 2 แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	4
แนวความคิดเกี่ยวกับความคิดเห็น	4
ทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารเชิงกลยุทธ์	4
ทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง	9
บทที่ 3 ระเบียบวิธีการศึกษา	13
ขอบเขตการศึกษา	13
ขอบเขตเนื้อหา	13
ขอบเขตประชากร	13
กลุ่มตัวอย่างและการคัดเลือกตัวอย่าง	13
ข้อมูลและแหล่งข้อมูล	13
การรวบรวมข้อมูล	14
การวิเคราะห์ข้อมูล	15
ระยะเวลาในการศึกษา	15

	หน้า
บทที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล	16
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม	17
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อแนวคิด ของหมากล้อม	22
ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร	25
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด มาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	30
ส่วนที่ 5 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร	42
ส่วนที่ 6 ระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด มาประยุกต์ใช้ในการบริหาร จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	50
ส่วนที่ 7 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแนวคิดจากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้ ในการบริหารและชีวิตประจำวัน	65
ส่วนที่ 8 ความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะนำและเผยแพร่หมากล้อม	72
ส่วนที่ 9 ความคิดเห็นอื่น ๆ เกี่ยวกับหมากล้อม	75
บทที่ 5 สรุปผลการศึกษา	78
อภิปรายผลการศึกษา	88
ข้อค้นพบ	92
ข้อเสนอแนะ	93
ข้อจำกัดของการศึกษา	94
บรรณานุกรม	95
ภาคผนวก	96
ประวัติผู้เขียน	103

สารบัญตาราง

ตารางที่		หน้า
1	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามเพศ	17
2	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามอายุ	17
3	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับการศึกษา	18
4	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามลักษณะงาน	19
5	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	20
6	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามจำนวนกระดาน ที่เล่นในแต่ละครั้ง	20
7	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามแหล่งที่ได้รับ ข้อมูลข่าวสาร	21
8	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามมูลเหตุจูงใจ ในการเล่นหมากล้อม	22
9	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความชอบ แนวคิดของหมากล้อม	23
10	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามประโยชน์ ที่ได้รับจากการเล่นหมากล้อม	24
11	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็น เกี่ยวกับการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย	25
12	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็น เกี่ยวกับการนำแนวคิดมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวางแผนในระดับบริษัท	26
13	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็น เกี่ยวกับการนำแนวคิดมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวางแผนในระดับธุรกิจ	27
14	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็น เกี่ยวกับการนำแนวคิดมาประยุกต์เพื่อใช้ในการวางแผนในระดับหน้าที่	28

ตารางที่	หน้า
15 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการนำแนวคิดมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดและการควบคุม	29
16 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	30
17 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับบริษัท จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	33
18 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับธุรกิจ จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	34
19 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับหน้าที่ จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	36
20 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและการควบคุม จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	39
21 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย จำแนกตามระดับการนำไปใช้	42
22 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยเกี่ยวกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในระดับบริษัท จำแนกตามระดับการนำไปใช้	44
23 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยกับการนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในระดับธุรกิจ จำแนกตามระดับการนำไปใช้	45

ตารางที่	หน้า
24 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยเกี่ยวกับ นำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนการปฏิบัติงานในระดับหน้าที่ จำแนกตามระดับการนำไปใช้	46
25 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามที่เห็นด้วยเกี่ยวกับ การนำแนวคิดไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและการควบคุม จำแนกตามระดับการนำไปใช้	48
26 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการนำแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ ในการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	50
27 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการนำแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับบริษัท จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	53
28 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการนำแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับธุรกิจ จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	54
29 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการนำแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการวางแผนในระดับหน้าที่ จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	57
30 แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามต่อระดับการนำแนวคิด ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานตามแผนที่กำหนดและการควบคุม จำแนกตามระดับตำแหน่งงาน	61
31 สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากมากล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร ด้านการวิเคราะห์และกำหนดเป้าหมาย	65

32	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร ด้านการวางแผนการปฏิบัติงาน	66
33	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหาร ด้านการปฏิบัติตามแผนที่กำหนดและการควบคุม	67
34	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารตนเอง	68
35	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการนำแนวคิด จากหมากล้อมมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน	70
36	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความคิดเห็นเกี่ยวกับการแนะนำให้ผู้อื่นเล่นหมากล้อม	72
37	แสดงจำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตามความคิดเห็นที่มีต่อการส่งเสริมและเผยแพร่หมากล้อม	72
38	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า ควรทำการส่งเสริมและเผยแพร่หมากล้อม	73
39	สรุปความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีความคิดเห็นว่า ไม่ควรทำการส่งเสริมและเผยแพร่หมากล้อม	74
40	สรุปความคิดเห็นอื่นๆ ของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อหมากล้อม	75